

จีพีเอสซีเอ็มโอয়লুকঁাঁฟ้ันเช็อมัน

A9

โพสต์ทูเดย์ - จีพีเอสซีเอ็มโอয়লুকঁাঁฟ้ันเช็อมัน
โกลว์สร้างควมมঁันใจ ดঁัน กกพ.ย้งไม่
ดัดลันใจขยยเวลากการสอบซ้อเท็จจริง

นายสุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการ
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี (จีพี
เอสซี) เป็ดเผยควมคืบหน้ากรณีจีพีเอสซี
เข้าซ้อกิจการผลิตไฟฟ้าของบริษัท โกลว์
พลังงาน จนถูกหลายฝ่ายคัดค้านและ
ย่นเรื่องมาที่คณะกรรมการกำกับกิจการ
พลังงาน (กกพ.) ให้พิจารณาว่า จากกา
รหารือกับกลุ่มลुकঁাঁฟ้ันเช็อมันนำโดย บริษัท ปูน
ซิเมนต์ไทย และบริษัทอื่นๆ ในมาบตาพุด
พบว่าไปดด้วยดี มีความเข้าใจ และลด
ควมก้งวลลงแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างประสานไป
ย้ง กกพ. เพื่อขอให้ กกพ.จัดทำซ้อตกลง
ควมเข้าใจ (เอ็มโอয়) ระหว่างจีพีเอสซี
กับกลุ่มลुकঁাঁฟ้ันเช็อมันถึงการดำเนินธุรกิจที่จะเป็น

ไปอย่างโปร่งใส จะไม่เกิดควมได้เปรียบ
เสียเปรียบระหว่างลुकঁাঁฟ้ันเช็อมันกับบริษัทใน
เครือ ปตท. ซึ่งควมคืบหน้าดังกล่าวทำให้
จีพีเอสซีค่อนซ้งมঁันใจว่าการซ้อห้ันครั้งนี้
จะสำเร็จตามแผนจบลงด้วยดี

“ประเด็นเรื่องจีพีเอสซีถูกระบุว่า
มีกำลังผลิตไฟฟ้าสัดส่วนสูงมากในพื้นที่
มาบตาพุด เรื่องนี้ไม่เก็ย เพราะจีพีเอสซี
ไม่สามารถบังคับลुकঁাঁฟ้ันเช็อมันทุกบริษัทมีสิทธิที่
จะเลือกซ้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตที่มีหลายราย
ในพื้นที่” นายสุรงค์ กล่าว

ด้าน นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธาน
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กล่าวว้
บอร์ด กกพ.ย้งไม่มีมติขยยเวลาพิจารณา
เรื่องจีพีเอสซีซ้อห้ันโกลว์แต่อย่างใด หลัง
จากมีการขยยเวลามาแล้วก่อนหน้านี้เป็น
เวลา 15 วัน โดยเมื่อวันที่ 4 ต.ค.ที่ผ่าน
มา ได้ประชุมด่วนในเรื่องดังกล่าวเพื่อ

รวบรวมซ้อเท็จจริงทั้งหมดในการดำเนิน
การของจีพีเอสซี โดยเฉพาะประเด็นที่จะ
ทำให้บริษัทมีกำลังการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่
มาบตาพุดเพิ่มขึ้นจะมีผลกระทบต่อลुकঁাঁฟ้ันเช็อมัน
ของโกลว์ที่อยู่ในพื้นที่หรือไม่

นอกจากนี้ เป็นการเตรียมซ้อข้อมูลเข้า
ซ้แจงต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน หลังจากได้รับ
หนังสือจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ประสานขอให้ทาง กกพ.เข้าไปซ้แจง
เนื่องจากได้รับซ้อร้องเรียนว่ากรณีดังกล่าว
จะเป็นการเข้าซ้อให้เก็ดการผูกขาด
ทางการค้าและซ้ดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้า
หน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปตท. กล่าวว้ การซ้อห้ันโกลว์จะมี
ส่วนแบ่งผลิตไฟฟ้าในประเทศไม่เกิน 10%
และไม่ได้ขยให้ประชาชน แต่เพื่อใช้ในภาค
อุตสาหกรรมเป็นซ้อตกลงเดิมอยู่แล้ว ■